

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Số: 769/PVC-PT/TCKT

V/v: Giải trình một số nội dung BCTC

kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2013

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2013

**Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Trước hết, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (“Công ty”) xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng.

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí có nhận được Công văn số 1440/2013/SGDHCM-NY ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải trình một số nội dung tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013, trong đó yêu cầu Công ty giải trình về ý kiến ngoại trừ và lưu ý trên báo cáo kiểm toán độc lập.

Công ty xin giải trình như sau:

Theo Quyết định số 576/QĐ-XLDK ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (“PVC”) về việc phê duyệt phương án giao cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thực hiện dự án “Xây dựng công trình Kho chứa LPG lạnh Thị Vải” và Hợp đồng xây dựng số 49/2011/HĐKT-XLDK/PVC-PVC PT ngày 04 tháng 7 năm 2011 về việc “Quản lý, điều hành, thi công xây dựng các phần việc còn lại của dự án xây dựng công trình Kho chứa LPG lạnh Thị Vải”, Công ty đã nhận bàn giao dự án và theo đó nhận bàn giao số dư các khoản “Trả trước cho người bán” tại ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Ban điều hành Dự án Xây dựng Công trình Kho chứa LPG lạnh Thị Vải.

Các khoản trả trước cho Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí (“PVC Metal”) được hình thành từ sự kiện nêu trên. Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013, số dư các khoản trả trước cho PVC Metal tồn đọng trên một năm kể từ thời điểm Công ty nhận bàn giao lại từ PVC còn lại là 29.518.319.375 VND. Tuy có suy giảm về khả năng thanh toán của PVC Metal nhưng Ban Giám đốc Công ty cũng đã đánh giá một cách thận trọng và khẳng định các khoản trả trước này hoàn toàn có khả năng thu hồi được thông qua việc bù trừ công nợ với PVC. Công ty PVC-PT đã làm công văn yêu cầu Tổng công ty PVC nhận lại khoản trả trước nói trên. Do đó, Ban Giám đốc Công ty quyết định không thực hiện trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Việc ghi nhận giá vốn hoạt động xây lắp của một số công trình mới phát sinh trong năm 2013 với số tiền khoản 16 tỷ đồng (doanh thu tương ứng đã ghi nhận khoảng 20 tỷ đồng). Do các hợp đồng mới ký trong năm 2013 nên Công ty PVC-PT đang gấp rút hoàn thiện việc lập dự toán nội bộ cho các



công trình. Đồng thời Ban Giám đốc Công ty đã có chỉ đạo ký hợp đồng giao khoán cho các đội xây lắp để Công ty thu lại tỷ lệ lợi nhuận gộp như báo cáo tài chính đã ghi nhận. Do đó Ban giám đốc công ty tin tưởng rằng việc chậm lập dự toán nội bộ sẽ không làm ảnh hưởng tới tỷ lệ lợi nhuận gộp mà Ban Giám đốc đã xác định như số liệu đã được phản ánh trên báo cáo.

Đối với khoản phải thu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam khoảng 1,6 tỷ đồng liên quan đến lợi nhuận của thời kỳ trước khi cổ phần hoá đã nộp thừa nhưng chưa được PVC xác nhận trả lại. Công ty PVC-PT đã làm công văn gửi PVC yêu cầu xem xét và chỉ đạo giải quyết dứt điểm khoản tiền này. Hiện nay PVC đã có tờ trình lên HĐQT của Tổng công ty đề nghị xem xét giải quyết vấn đề này. Ban giám đốc công ty PVC-PT khẳng định sẽ thu được khoản tiền này.

Đối với phần chi phí vượt giá trị của hợp đồng công trình Nhà máy Nhiệt điện An Hội trên tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là: 5.366.563.931 đồng, Công ty khẳng định đây là khoản chi phí phát sinh thêm do có thay đổi về thiết kế nên có khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng. Công ty đã ký được với bên tư vấn giám sát công trình về phần khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng và hiện đang trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt để ký phụ lục hợp đồng với giá trị phát sinh khoảng 7 tỷ đồng. Theo đó, Ban Giám đốc tin tưởng và nhận định rằng phần khối lượng phát sinh thêm sẽ được Chủ đầu tư chấp thuận và ký phụ lục hợp đồng nên phần chi phí dở dang trên không cần trích lập dự phòng.

Đối với phần chi phí vượt giá trị của hợp đồng công trình “Thi công chế tạo trên bờ 01 sân bay và 01 bộ cọc cho giàn Gầu Trắng” trên tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là: 453.744.036 đồng, Công ty khẳng định đây cũng là một khoản chi phí phát sinh thêm do có sự thay đổi về khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng. Hiện Công ty đã trình chủ đầu tư Vietsovpetro phê duyệt và quyết toán công trình này.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, TCKT

**GIÁM ĐỐC**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Mai Đình Bảo*

Số 593 /VN1A-HN-CV

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2013

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí**

Về việc: *Xác nhận giải trình của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí về một số nội dung tại Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013.*

Thưa các Quý Ông,

Phúc đáp Công văn số 764/PVC-PT/TCKT ngày 10 tháng 9 năm 2013 của quý Công ty về việc giải trình các vấn đề ngoại trừ và lưu ý của kiểm toán viên trong Báo cáo kết quả công tác soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013, chúng tôi xác nhận ý kiến giải trình tại Công văn số 769/PVC-PT/TCKT và Công văn số 770/PVC-PT ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2013 của quý Công ty gửi Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là phù hợp với các giải trình Công ty đã cung cấp cho kiểm toán viên trong quá trình soát xét, các vấn đề này đã được trình bày trong Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính số 319/VN1A-HN-BC ngày 29 tháng 8 năm 2013.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Văn thư

**CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Vũ Đức Nguyên**